



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๒๕)

ที่ กษ ๐๖๐๒/๐๕๓๕๐ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ส ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง, เลขาธิการกรม, ปศข., ปศจ. และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดนโยบายโครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ส เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน สร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศน่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในอนาคต ในการนี้ กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ ให้ดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ส ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเห็นชอบมาตรฐานกลาง การจัดพื้นที่ ๕ส กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔ และรายละเอียดแนบมาตรฐานกลาง การจัดพื้นที่ ๕ส มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ๕ส ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. แต่งตั้งตัวแทนคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙) มีหน้าที่ดำเนินการออกตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส ให้ความรู้ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนที่กำหนด โดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส ส่วนภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙) ให้ขับเคลื่อนกิจกรรม ๕ส ไปพร้อมกับการออกตรวจดูงานตามภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์เขต ทั้งนี้ ให้รายงานผลการตรวจติดตามให้กรมปศุสัตว์ ทราบ

๒. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ใช้ “Check List การทำกิจกรรม ๕ส” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองทั้งในระดับกลุ่ม/ฝ่าย จนถึงระดับหน่วยงาน เพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยให้ประเมินทุก ๖ เดือน (เดือนมีนาคม) และ ๑๒ เดือน (เดือนกันยายน) (แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ๑)

๓. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ รายงานผลพร้อมภาพกิจกรรม หลังจากคณะอนุกรรมการฯ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙) ออกตรวจ หรือดำเนินการตาม Check List ที่กำหนด แล้วส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปที่ e-mail: person4@dld.go.th เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส ประจำปี ๒๕๖๕ รวมทั้งหน่วยงานที่ไม่รายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป (แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์